

โค้งสุดท้ายหลักสูตรดับทุกข์ผู้บริหารรุ่นแรก เผยชุด 2 มีปีกเหมสมสนใจเพียบทั้งอดีต รมต.และ สว.



มูลนิธิศุภนิเวศน์เผยหลักสูตรการดับทุกข์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นแรก มีผู้สนใจในช่วงสองอย่างล้นหลาม รองประธานมูลนิธิฯเผยมีทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีต สว. และอดีตปลัดกระทรวง สนใจ ชี้หลักสูตรนี้เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบัน นายสมชาย เลิศด้วยลาภ รองประธานมูลนิธิศุภนิเวศน์เผยว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในโลก ทั้งปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทุกอย่างอีกมากมายที่เกิดขึ้น สำหรับผู้บริหารจะมีการรับรู้และรับผิดชอบมากกว่าบุคคลทั่วไป ทั้งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน โดยทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดเพราะความรับผิดชอบที่มีต่อตัวเอง หน่วยงานและสังคม รวมถึงประเทศการเป็นทุกข์สำหรับผู้บริหารแล้ว มักจะไม่สามารถบอกหรือปรึกษาใครได้ เพราะความน่าเชื่อถือและความคาดหวังของคนในองค์กร นั้นทำให้ผู้บริหารบางคนสูญเสียความมั่นใจและส่งผลกระทบต่อองค์กรที่ตนบริหารอย่างมาก หรือบางคนก็หาหนทางออกผิดทางจนถูกหลอกหลงไปก็มี



“มูลนิธิสุญญตาวิหารมองเห็นความสำคัญของทุกข์สำหรับผู้บริหาร จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า หลักสูตรการดับทุกข์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 โดยวิชาที่ศึกษานั้นเป็นเนื้อหาของศาสนา เช่น อริยสัจ 4 ศีล สมาธิ ปัญญา โดยธรรมะสัจจะของหลักสูตรคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรสามารถ ดำรงตนอยู่เหนือความทุกข์ และมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองทำหรือบริหารอยู่ รวมทั้งสามารถนำความรู้เผยแพร่ในการ ดับทุกข์ให้กับผู้อื่นได้”

นายสมชายกล่าวต่อไปอีกว่าจากการเปิดรับสมัครผู้บริหารที่สนใจในรอบแรกนั้นมีผู้สนใจจำนวนมากซึ่งทางผู้บริหาร หลักสูตรได้ประกาศรายชื่อในรอบแรกไปแล้ว โดยขณะนี้กำลังจะประกาศรอบสุดท้ายซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ บริหารหลายคนโดยมีอดีตรัฐมนตรีมากกว่า 2 ท่าน รวมทั้งอดีตสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง ที่ สนใจส่งใบสมัครเข้ามา ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรก็จะพิจารณาภายในต้นเดือนพฤษภาคม นี้โดยในรุ่นที่ 1 นี้ กำหนดรับไว้ที่จำนวน 60 ท่าน โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 15 ท่านโดยชื่อกลุ่มจะเป็นสีของบัว 4 สี

นายสมชาย กล่าวอีกว่าสำหรับรายละเอียดของหลักสูตรคือเรียนสัปดาห์ละ 1 วันทุกวันศุกร์เป็นเวลา 7 เดือน โดย เริ่มเรียนตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี และ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยมีอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นพระพรหม บัณฑิต , พระธรรมวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นต้น โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084 -164-2424


สภายุทธการเลือกตั้ง
สำนักส่งเสริมบริหารระดับสูง
มูลนิธิสุภานุชาธิการ
 ภาควิชาพัฒน และ ภาควิชาส่งเสริมเลือกตั้ง



วันเลือกตั้ง 16 ก.พ. ถึง 21 ก.พ. 67

ข่าวประชาสัมพันธ์

- LINE: @sumatwaphara
- E-mail: sumatwaphara@gmail.com
- ศูนย์ประสานงานบริหารการเลือกตั้ง
 สภายุทธการเลือกตั้งระดับสูง
 ภาควิชาพัฒน และ ภาควิชาส่งเสริมเลือกตั้ง
 กรุงเทพมหานคร 10000



สภายุทธการเลือกตั้ง



มูลนิธิ